

BÁO CÁO THAM LUẬN
Tại Hội nghị điển hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015-2020

*Người tham luận: Giàng A Dua
Tổ trưởng tổ Kế hoạch - Nghiệp vụ,
PGD NHCSXH huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La*

Họ và tên: Giàng A Dua Sinh năm 1983

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Kế hoạch - Nghiệp vụ (từ tháng 5 năm 2020)

Đơn vị công tác: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Năm vào ngành: 2009

Nhiệm vụ đang công tác: Tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Rất vinh dự cho tôi được báo cáo tham luận tại Hội nghị Điển hình tiên tiến NHCSXH giai đoạn 2015 - 2020 ngày hôm nay.

Kính thưa Đại hội!

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”

Thi đua, khen thưởng là biện pháp tổ chức thực tiễn, một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực. Thi đua khen thưởng vừa là động lực vừa là định hướng kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc phục những khó khăn, hạn chế, góp phần tăng năng suất lao động.

Kính thưa Đại hội!

Huyện Bắc Yên là một huyện vùng cao nghèo của tỉnh Sơn La, điều kiện còn rất nhiều khó khăn, có 7 dân tộc anh em đang sinh sống, trong đó người dân tộc H'Mông chiếm 50% dân số. Trình độ học vấn còn nhiều hạn chế, thiếu kiến thức để áp dụng khoa học – kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những hộ gia đình sử dụng vốn rất hiệu quả, vẫn còn những trường hợp chưa phát huy được hiệu quả từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, sản xuất kinh doanh thua lỗ như: Trâu bò bị chết rét, lăn dốc, dịch bệnh...

Qua tìm hiểu tôi thấy nguyên nhân chủ yếu làm trâu bò chết là do bà con nhân dân vẫn chăn thả theo tập quán cũ, không quan tâm đến công tác làm chuồng trại, phòng chống dịch bệnh.

Không chấp nhận những rủi ro, thua lỗ của bà con. Bản thân tôi đã đề xuất với lãnh đạo Phòng giao dịch và lãnh đạo UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, thông qua các buổi sinh hoạt tổ Tiết kiệm & vay vốn, bản thân tôi đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách phòng chống dịch bệnh cho đàn trâu bò, tiêm phòng theo định kỳ, hướng dẫn bà con chăn nuôi tập trung, làm chuồng trại, trồng cỏ voi, ủ thức ăn lên men..., đặc biệt không thả dong trâu, bò vừa phá hoại hoa màu, vừa dễ bị lẩn dốt, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh làm ảnh hưởng đến đối tượng đầu tư, từ đó dẫn đến thua lỗ, khả năng trả nợ, trả lãi tiền vay Ngân hàng gặp nhiều khó khăn.

Sau một thời gian tuyên truyền rộng rãi đến bà con nhân dân cùng với những tấm gương hộ gia đình áp dụng cách nuôi nhốt và trồng cỏ hiệu quả ngay tại các bản đã là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn đối với bà con nhân dân, đã làm thay đổi cách nghĩ của bà con nhân dân nơi đây, nhiều hộ gia đình đã có đàn trâu, đàn bò lên đến hàng chục con, trị giá hàng trăm triệu đồng, đặc biệt số trâu, bò bị chết dịch và chết rét, lẩn dốt đã giảm rõ rệt, tỷ lệ số hộ vay trả gốc và lãi đúng hạn đã tăng lên đáng kể, tỷ lệ nợ quá hạn ngày một giảm.

Với những kiến thức được học và kinh nghiệm thực tiễn làm việc tại môi trường Ngân hàng chính sách xã hội, bản thân tôi đã đóng góp những sáng kiến nhỏ bé của mình, góp phần vào thành tích chung của đơn vị, đã được Hội đồng Sáng kiến của NHCSXH Việt Nam ghi nhận, cụ thể: Sáng kiến về công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng đã giúp chấm dứt tình trạng khách hàng không lên tận trung tâm Ngân hàng để hỏi về thủ tục vay vốn và trong giai đoạn 2015- 2020, phòng giao dịch không phát sinh trường hợp đơn thư, khiếu nại, phản ánh; sáng kiến về giải pháp nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tổng nợ xấu tại địa bàn tôi phụ trách luôn dưới 1% tổng dư nợ, đóng góp tích cực vào kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện và toàn huyện có 02 xã Mường Khoa và Phiêng Ban đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, 2019.

Ngoài ra trong công việc và sinh hoạt, bản thân tôi luôn học hỏi bạn bè, đồng nghiệp, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng, bám sát chỉ đạo của cấp trên, áp dụng thực tế vào địa phương, thường xuyên nắm bắt cơ sở, giữ mối quan hệ tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác, ban quản lý tổ Tiết kiệm & vay vốn, chủ động nắm bắt số liệu, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Với những kết quả

như trên, bản thân tôi đã được cấp trên ghi nhận, cá nhân luôn đạt thành tích cao trong các đợt phát động thi đua, đặc biệt bản thân tôi đã được bổ nhiệm chức vụ Tổ trưởng Tổ Kế hoạch- Tín dụng Phòng giao dịch từ 01/5/2020.

Phong trào thi đua trong giai đoạn 05 năm 2015- 2020 có tác động to lớn đến chất lượng hoạt động của đơn vị, qua các đợt phát động thi đua cán bộ trong đơn vị luôn hăng say lao động làm việc từ đó có những cách làm hay, những biện pháp thúc đẩy chất lượng hoạt động của Phòng giao dịch ngày càng được nâng cao. Từ đó bản thân tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng cụ thể như sau:

Một là: Mỗi cá nhân phải có nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua, coi thi đua chính là động lực thúc đẩy động lực lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Hai là: Để công tác thi đua khen thưởng thực sự đạt hiệu quả, mỗi cán bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, xác định những khó khăn có thể xảy ra trong quá trình thực hiện để có những biện pháp xử lý phù hợp;

Ba là: Động lực làm việc là yếu tố vô cùng quan trọng đối với bất kỳ cơ quan, đơn vị nào, thi đua- khen thưởng chính là hoạt động thúc đẩy động lực làm việc, do đó cơ quan đơn vị cần duy trì và thường xuyên có những phong trào thi đua thích hợp nhằm tạo động lực làm việc, phát huy khả năng sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động;

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Trên đây là báo cáo tham luận của tôi. Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe.

Cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.